

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ
สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๓ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑
เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

ผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสมศักดิ์ ยศบรรดาศักดิ์	ประธานสภา อบต.ชำแระ	สมศักดิ์ ยศบรรดาศักดิ์	
๒	นายวิชัย เอี่ยมเจริญ	รองประธานสภา อบต.ชำแระ	วิชัย เอี่ยมเจริญ	
๓	นายประเสริฐ มีเขียว	สมาชิก อบต. ม.๑	ประเสริฐ มีเขียว	
๔	นายสุชาติ ภูมิอินทร์	สมาชิก อบต. ม.๑	สุชาติ ภูมิอินทร์	
๕	นางสาวสมใจ ดวงหิรัญ	สมาชิก อบต. ม.๒	สมใจ ดวงหิรัญ	
๖	นายหยัด ตุ่มแก้ว	สมาชิก อบต. ม.๓	-	ขาดประชุม
๗	นายเต่า อิ่มแยม	สมาชิก อบต. ม.๔	เต่า อิ่มแยม	
๘	นายสมมาตย์ โชกกลิ่น	สมาชิก อบต. ม. ๔	สมมาตย์โชกกลิ่น	
๙	นางพิมพ์ชนก โกมลมุสสีธิ	สมาชิก อบต. ม.๕	พิมพ์ชนก โกมลมุสสีธิ	
๑๐	นายมานอช สงกรานต์	สมาชิก อบต. ม.๕	มานอช สงกรานต์	
๑๑	นางบุญชู ตุ่มแยม	สมาชิก อบต. ม.๖	บุญชู ตุ่มแยม	
๑๒	นายมนัส วังกะ	สมาชิก อบต. ม.๖	มนัส วังกะ	
๑๓	นายจอม นุชทองแดง	สมาชิก อบต. ม.๗	-	ขาดประชุม
๑๔	นายสมบูรณ์ เพ็ชรเนียม	สมาชิก อบต. ม.๗	สมบูรณ์ เพ็ชรเนียม	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	ส.อ.หญิงจรรย์ส ทองสุริเดช	เลขานุการสภา อบต.ชำแระ/ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.ชำแระ	จรรย์ส ทองสุริเดช	
๒	นายณรงค์ พฤษชา	ผู้อำนวยการกองช่าง	ณรงค์ พฤษชา	

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น.

เมื่อถึงกำหนดเวลานัดประชุม ส.อ.หญิงจรัส ทองสุริเดช เลขานุการสภาอบต.ชำแระ ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาอบต.ชำแระ ผู้เข้าประชุมเมื่อครบองค์ประชุมและที่ประชุมพร้อมแล้วจึงเชิญ นายสมศักดิ์ ยศบรรดาศักดิ์ ประธานสภา อบต.ชำแระ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ไหว้พระสวดมนต์ กล่าวคำปฏิญาณเพื่อเสริมสร้างความรักสามัคคีของคนในชาติและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ประธานฯ แหวง

ทางหลวงชนบทราชบุรี ขอให้ช่วยประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทความด้านกฎหมายเพื่อให้ประชาชนที่อาศัยอยู่สองข้างทาง รวมถึงผู้ใช้รถใช้ถนน ได้ทราบถึงข้อกฎหมายและตระหนักถึงความปลอดภัย ดังนี้

๑. การเชื่อมทางเพื่อใช้เป็นทางเข้าออกถนนทางหลวงชนบท ก่อนที่ประชาชนจะสร้างทาง ถนน หรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวงชนบท เพื่อเป็นทางเข้าออกถนนทางหลวงชนบท จะต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของกรมทางหลวงชนบทก่อนดำเนินการ และหากมีความจำเป็นแก่งานทางหรือเมื่อผู้ได้รับอนุญาตกระทำผิดเงื่อนไขที่กำหนดไว้ กรมทางหลวงชนบทสามารถเพิกถอนใบอนุญาตได้ หากผู้ใดก่อสร้างทางเชื่อมโดยไม่ได้รับอนุญาต จะมีโทษจำคุกไม่เกิน ๓ ปี หรือปรับไม่เกิน ๖๐,๐๐๐.- บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และทาง ถนน หรือสิ่งอื่นใดที่สร้างขึ้นโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด เจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงชนบท มีอำนาจสั่งให้รื้อถอนหรือทำลายภายในกำหนดเวลาอันสมควรได้ ถ้าไม่ปฏิบัติตาม มีโทษจำคุกไม่เกิน ๓ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๕,๐๐๐.- บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงชนบทสามารถรื้อถอนหรือทำลาย โดยผู้ผู้นั้นจะเรียกร้องค่าเสียหายไม่ได้ และต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการรื้อถอน ทำลาย คืนให้กรมทางหลวงชนบทด้วย

๒. การติดตั้ง แขว่น วาง กองสิ่งของในเขตทางหลวงชนบท เนื่องจากมีร้านค้าต่างๆ วางสิ่งของขายริมถนน และบางร้านอาจใช้พื้นที่เขตทางหลวงชนบท เช่น ทางเท้า หรือไหล่ทาง เป็นพื้นที่ตั้งขายสินค้า หรือในบางพื้นที่มีการตากพืชผลการเกษตรบนถนน หรือมีการกองวัสดุก่อสร้าง อิฐ หิน ดิน ทราย ล้ำเข้ามาในไหล่ทาง กรณีเช่นนี้อาจเป็นความผิดตามกฎหมายทางหลวงได้ หากผู้นั้นไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของกรมทางหลวงชนบท ซึ่งกฎหมายทางหลวงกำหนดไว้ว่า ห้ามมิให้ผู้ใดติดตั้ง แขว่น วาง หรือกองสิ่งใดในเขตทางหลวงในลักษณะที่เป็นการกีดขวาง หรืออาจเกิดอันตรายแก่ยานพาหนะ

หรือในลักษณะที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางหลวง หรือความไม่สะดวกแก่
งานทาง เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของ
กรมทางหลวงชนบท ผู้ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน ๓ ปี หรือปรับไม่เกิน
๖๐,๐๐๐.- บาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับ ในการขออนุญาต ให้ยื่นคำขออนุญาต
ที่แขวงทางหลวงชนบทที่ดูแลถนนสายที่จะขออนุญาตดำเนินการ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ประธานฯ

ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ชำแระ สมัยสามัญ
ประจำปี ๒๕๖๓ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมสภา อบต.ชำแระ

- ขอให้สมาชิกทุกท่าน ตรวจสอบสำเนารายงานการประชุมที่ได้รับไปพร้อม
หนังสือเรียกประชุมแล้ว

- สมาชิกท่านใด จะขอแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมในสาระสำคัญของ
รายงานการประชุม ขอเชิญครับ

- ถ้าไม่มี ขอมติรับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม เป็นเอกฉันท์ ๑๒ เสียง (ขาดประชุม ๒ คน)

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อการพิจารณา

ประธานฯ

การประชุมสภาฯ ในครั้งนี้ มีเรื่องเพื่อการพิจารณา ๒ เรื่อง คือ

๑. พิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่

๒. พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ. ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม
ครั้งที่ ๒

โดยเริ่มพิจารณาจากเรื่องแรก ตามที่ ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.ชำแระ
ได้เสนอญัตติขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ งบลงทุน ของกองช่าง
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ขอเชิญ ปลัดอบต.ฯ ชี้แจง
รายละเอียด

ปลัด อบต.ฯ

(ส.อ.หญิงจรัส ทองสุริเดช)

เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภา อบต.ชำแระ ทุกท่าน

ดิฉัน ส.อ.หญิงจรัส ทองสุริเดช ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.ชำแระ
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ ของกองช่าง โดยโอนลด
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้า ถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน ๖ รายการ ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลอง ๒ ขวา ฝั่งซ้าย (ต่อจากถนนเดิม) หมู่ที่ ๒ จำนวน ๓๔๗,๘๐๐.- บาท
๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเดช หลวงพันเทา หมู่ที่ ๔ จำนวน ๑,๗๐๖,๔๐๐.- บาท
๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองพลับ หมู่ที่ ๕ ตั้งแต่ บ้านนายวิเชียร สุภาพ ถึงเขตติดต่อกับตำบลท่าชุมพล จำนวน ๘๔๑,๓๐๐.- บาท
๔. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เป็นถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน น.ส.นิภา ยี่บุญ ถึงบ้าน น.ส.จารุวรรณ สืบโตด หมู่ที่ ๕ จำนวน ๑๓๕,๔๐๐.- บาท
๕. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เป็นถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก จากซอยบ้านนายหลบ อ่วมเที่ยง ถึงคลองชลประทาน ๕R หมู่ที่ ๗ จำนวน ๕๓๙,๗๐๐.- บาท
๖. ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (K) โอนลด จำนวน ๒๙,๔๐๐.- บาท คงเหลือจำนวน ๑๔๕,๖๐๐.- บาท

ซึ่งโครงการที่ขอโอนลดนี้ เป็นโครงการที่ต้องดำเนินการในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของกรมชลประทานก่อน ขณะนี้อยู่ในระหว่างการขออนุญาต คาดว่า อาจจะได้รับอนุญาตไม่ทันดำเนินการก่อสร้างในปี นี้ และเพื่อเป็นการใช้งบประมาณในปี ๒๕๖๓ ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนตำบลชำแระ โดยรวม จึงขอโอนลดงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๖ รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๖๐๐,๐๐๐.- บาท (สามล้านหกแสนบาทถ้วน) เพื่อนำไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้

แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ลิตร ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน จำนวนเงิน ๓,๖๐๐,๐๐๐.- บาท เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๑๐๑ ลำดับที่ ๒ (สำนักงานปลัดฯ) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ๓,๕๗๐,๖๐๐.- บาท และตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ๒๙,๔๐๐.- บาท

เหตุผลที่ขอโอน เนื่องจาก อบต.ชำแระ ไม่มีรถบรรทุกน้ำ และไม่มีรถดับเพลิงเวลาเกิดเหตุเพลิงไหม้แต่ละครั้ง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องประสานขอรถดับเพลิงจากหน่วยงานข้างเคียงให้มาช่วย ซึ่งกว่ารถดับเพลิงจะเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุ ก็ใช้เวลานานพอสมควร จนบางครั้งทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและ

ทรัพย์สินของประชาชน และในช่วงฤดูแล้งเกิดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕ อบต. ก็จะได้มีรถบรรทุกน้ำไว้ดับฝุ่นตามถนนเพื่อลดค่า PM ๒.๕ ซึ่งเป็นปัญหาด้านสุขภาพของประชาชน รวมถึงใช้แจกจ่ายน้ำอุปโภค บริโภค ให้กับประชาชน กรณีระบบประปามีปัญหา ไม่สามารถจ่ายน้ำให้กับประชาชนได้

ตามระเบียบ มท. ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณ รายการจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าวข้างต้น และเพื่อประโยชน์ของประชาชน ต.ชำแระ โดยรวม จึงขออนุมัติต่อสภา อบต.ชำแระ ขอโอนเงินงบประมาณรายการจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ งบลงทุน ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ซึ่งเป็นอำนาจอนุมัติของสภาฯ

- ประธานฯ สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขอเชิญครับ
- นายสมบูรณ์ เพ็ชรเนียม (ส.อบต.ชำแระ หมู่ ๗) น่าจะซื้อตั้งนานแล้ว
- นางบุญชู ตุ่มเข้ม (ส.อบต.ชำแระ หมู่ ๖) ทำไม่ไม่ซื้อเป็นรถสิบล้อ
- ปลัด อบต.ฯ ถนนในตำบลของเราส่วนใหญ่เป็นถนนกว้าง ๓ เมตร เวลาใช้งานรถเล็กๆ จะคล่องตัวกว่า ถ้าเป็นรถสิบล้อ จะกลับรถแต่ละครั้งก็คงลำบาก และที่สำคัญงบประมาณมีไม่เพียงพอ
- นายมาโนช สงกรานต์ (ส.อบต.ชำแระ หมู่ ๕) เอาแบบเทศบาลเขาขวางก็ได้ รถ ๖ ล้อ
- ประธานฯ จะสอบถามอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่
- ถ้าไม่มี ผมขอมติจากที่ประชุม อนุมัติยกมือครับ
- มติที่ประชุม อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณเป็นเอกฉันท์ ๑๒ เสียง (ขาดประชุม ๒ คน)
- ประธานฯ เรื่องเพื่อการพิจารณา เรื่องที่ ๒ พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ ขอเชิญปลัด อบต.ฯ ชี้แจง

ปลัด อบต.๑

ตามที่ อบต.ชำแระ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ไปแล้ว เมื่อวันที่ ๑๑ ก.พ. ๖๓

เนื่องจากปัจจุบันเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ COVID-๑๙ ไปทั่วโลก กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ออกประกาศของกระทรวง เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ ลง ๒๖ ก.พ.๖๓ กำหนดให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) เป็นโรคติดต่ออันตราย และรัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร เมื่อวันที่ ๒๕ มี.ค. ๖๓ มีการสั่งปิดสถานประกอบการ ห้างสรรพสินค้า ตลาดนัด โรงเรียน ฯลฯ เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันโรค ไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดออกไปในวงกว้าง ประกอบกับมาตรการของรัฐบาลในการให้ประชาชน อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ งดการเดินทางถ้าไม่มีเหตุจำเป็นจริงๆ จึงส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนโดยทั่วไป ในการนี้ เพื่อเป็นการลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชน ต.ชำแระ อบต.ชำแระ จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ โดยเพิ่มเติมในยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต แผนงานสังคมสงเคราะห์ โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID- ๑๙) งบประมาณปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองสวัสดิการสังคม

ดังนั้น จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบ มท. ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การแก้ไขการเพิ่มเติม หรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ข้อ ๒๒/๒ ในกรณีการเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เกี่ยวกับโครงการตามพระราชดำริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาลและนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอำนาจของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณา เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบ

จึงขอเรียนให้ สภา อบต.ชำแระ พิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อ อบต.จะได้ดำเนินการจัดหาถุงยังชีพให้กับครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) ต่อไป

ประธานฯ

สมาชิกท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขอเชิญ

- ถ้าไม่มี ขอมติจากที่ประชุม เห็นชอบยกมือครับ

มติที่ประชุม	เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ๑๒ เสียง (ขาดประชุม ๒ คน)
ระเบียบวาระที่ ๔	เรื่องอื่นๆ
ประธานฯ	สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม มีข้อราชการหรือมีเรื่องจะเสนอในที่ประชุม ขอเชิญครับ
นายประเสริฐ มีเขียว	ถนนคอนกรีตสายบ้านนายบุญแจ้ง ที่กำลังจะทำ กำหนดความยาวไว้เท่าไร
ผอ. กองช่าง	ถนนคอนกรีตสายบ้านนายบุญแจ้ง กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
นายประเสริฐ มีเขียว	ท่อประปา ย้ายให้ไหม
ผอ. กองช่าง	ไม่ได้คิดค่างานย้ายท่อประปาไว้ในโครงการ แต่ถ้าท่อแตก ผู้รับจ้างต้องซ่อมให้ ไว้ดูต่อนก่อนสร้าง ถ้าแนวท่อประปาวางไว้ไม่ลึกก็ทำให้ผู้รับจ้างช่วยทำให้
ประธานฯ	สมาชิกสภาฯ ท่านอื่น จะสอบถามเรื่องอะไรอีกมั๊ยครับ - ถ้าไม่มี เชิญผู้เข้าร่วมประชุม
ปลัด อบต.ฯ	ศูนย์ป่าไม้ราชบุรี ได้แจ้งเรื่องการจัดทำโครงการป่าชุมชน จังหวัดราชบุรี ซึ่งใน พื้นที่ของตำบลชำแระ มี ๑ โครงการ คือ ป่าชุมชนบ้านหนองน้ำใส หมู่ที่ ๓ เนื้อที่ ๔๓ ไร่ ๕๓ ตารางวา สมาชิกสภาฯ ท่านใด พอจะทราบบ้างว่า ป่าชุมชน แห่งนี้อยู่ตรงไหน ไซตรง ทางขึ้นฟาร์มเขาอ้อมไซหรือไม่
นางบุญชู ตุ่มแซม	ป่าที่อยู่ตามรัศมีเขา จากหมู่ ๓ ไปหมู่ ๖
ปลัด อบต.ฯ	มีชาวบ้านเข้าไปใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนหรือไม่
นางบุญชู ตุ่มแซม	ไม่ทราบ
ปลัด อบต.	สรุปคือรู้บริเวณที่ตั้งป่าชุมชนแล้ว ถ้ามีเจ้าหน้าที่ป่าไม้เข้ามาประสานงาน จะแจ้งให้ ส.อบต. หมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๖ ทราบ อีกเรื่อง ขอฝากประชาสัมพันธ์ ประกาศของ อบต.ชำแระ เรื่อง การยื่นลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือใน เบื้องต้นสำหรับบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน กรณีได้รับผลกระทบจากการ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID- ๑๙) ในด้านการดำรงชีพ เป็นถ้อยยังชีพ คริวเรือนละ ๑ ชุด โดยผู้ที่ประสงค์จะขอรับความช่วยเหลือต้องอยู่ ในหลักเกณฑ์ ดังนี้

๑. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตพื้นที่ อบต. ชำแระ
๒. เป็นลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบ หรือผู้มีฐานะยากจนหรือผู้พิการทุพพลภาพที่ยากต่อการประกอบอาชีพ หรือผู้ได้รับผลกระทบอื่นๆ จากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
๓. ไม่เป็นข้าราชการ พนักงาน/ลูกจ้าง หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานภาคเอกชน ที่มีเงินเดือนประจำ
๔. ไม่เป็นข้าราชการบำนาญ
๕. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคม ตามมาตรา ๓๓
๖. ไม่เป็นผู้ได้รับเงินจากการลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการเยียวยา ๕,๐๐๐ บาท (๓ เดือน)
๗. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเงินจากโครงการช่วยเหลือเกษตรกร ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามมติ ครม. เมื่อ ๒๘ เม.ย. ๖๓

กำหนดรับลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ ๑๘-๒๐ พ.ค.๖๓ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ที่ทำการ อบต.ชำแระ

นายสมมาตย์ โชกกลิ่น
(ส.อบต.ชำแระ หมู่ที่ ๔)

บ้านเช่าได้ไหม

ปลัด อบต.ฯ ถ้า

คนมาขึ้น มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน และไม่ได้รับสิทธิ์หรือเงินเยียวยาจากหน่วยงานใดก็มาลงทะเบียนได้

นายสมมาตย์ โชกกลิ่น

ถ้ามีคนในบ้านเป็นข้าราชการมาลงทะเบียนได้ไหม

ปลัด อบต.ฯ

ให้คนอื่นที่ไม่ได้เป็นข้าราชการมาลงได้ เช่น บ้านพี่สมมาตย์ ตัวพี่สมมาตย์เป็นข้าราชการบำนาญมาลงไม่ได้ ลูกชายอยู่ในระบบประกันสังคม ตามมาตรา ๓๓ มาลงไม่ได้ แต่แม่บ้านไม่ได้รับสิทธิ์อะไรเลย มาลงทะเบียนได้ สรุปคือ บ้านหนึ่งให้คนที่ไม่มีรายได้ประจำและไม่ได้รับสิทธิ์เงินเยียวยา มาลงทะเบียนได้ ๑ คน

ที่ประชุม

รับทราบ

ประธานฯ

ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ช่วยประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบ โดยทั่วกัน

นายประเสริฐ มีเขียว
(ส.อบต.ชำแระ หมู่ที่ ๑)

จะแจกวันไหน

ปลัด อบต.๖ จะพยายาม

แจกให้ได้เร็วที่สุด แต่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ มีขั้นตอนการ
ดำเนินการ ดังนี้

๑. ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของอบต. พิจารณากำหนด
หลักเกณฑ์

๒. รับลงทะเบียนผู้ที่จะขอรับความช่วยเหลือ

๓. ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์

๔. ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือฯ เพื่อให้ความเห็นชอบ

๕. ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือ

๖. ดำเนินการช่วยเหลือ

ต้องทำให้ครบตามขั้นตอนก่อนถึงจะแจกถุงยังชีพได้ คาดว่าน่าจะประมาณ
ปลายเดือนพฤษภาคม ๖๓ สำหรับถุงยังชีพที่จะแจกให้กับประชาชนกรณีได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ
COVID-๑๙ ก็จะเป็นของที่จำเป็นต้องใช้ในการดำรงชีพจริงๆ เช่น ข้าวสาร ๑ ถัง
น้ำมันพืช น้ำปลา น้ำตาลทราย ซีอิ้วขาว ปลากระป๋อง ภายในวงเงินไม่เกิน
๕๕๐ บาท/ถุง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการของรัฐบาลในการให้ประชาชนอยู่บ้าน
หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

ที่ประชุม

รับทราบ

นางพิมพ์ชนก โกมลมุสสี
(ส.อบต.ชำแระ หมู่ ๕)

ขอให้วางท่อ PVC ตรงกอไผ่ เพื่อให้เกษตรกรที่ทำการเกษตรอยู่บริเวณนั้นได้มี
น้ำใช้ เพราะน้ำจากคลองส่งน้ำชลประทานไปไม่ถึง

ปลัด อบต.๖

จะให้ช่างออกไปสำรวจและประมาณการค่าใช้จ่าย เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหา
ให้ต่อไป

ประธานฯ

สมาชิกสภาฯ ท่านใด มีเรื่องจะสอบถามหรือมีเรื่องจะเสนอในที่ประชุมอีกหรือ
ไม่ครับ

- ถ้าไม่มี ขอปิดการประชุม

เลิกประชุม

เวลา ๑๑.๓๕ น.

(ลงชื่อ) ส.อ.หญิง จำรัส ทองสุริเดช ผู้จัดรายงานการประชุม
(จำรัส ทองสุริเดช)

ตำแหน่ง เลขานุการสภา อบต.ชำแระ

(ลงชื่อ) สมศักดิ์ ยศบรรดาศักดิ์ ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายสมศักดิ์ ยศบรรดาศักดิ์)

ตำแหน่ง ประธานสภา อบต.ชำแระ

ตรวจแล้ว

(ลงชื่อ) พิมพ์ชนก โกมลมุสสีห์
(นางพิมพ์ชนก โกมลมุสสีห์)

(ลงชื่อ) เต่า อิมแย้ม
(นายเต่า อิมแย้ม)

(ลงชื่อ) สมบูรณ์ เพ็ชรเนียม
(นายสมบูรณ์ เพ็ชรเนียม)

(ลงชื่อ) สมมาตย์ โชกกลิ่น
(นายสมมาตย์ โชกกลิ่น)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม